

เหตุผลหลักที่ควรให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใหม่ 3G

1. เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนผู้ให้บริการได้มีโอกาสเลือกใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทันสมัย นิยมและเหมาะสมกับความต้องการของตนเอง

เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ สำหรับประเทศไทยมีการนำโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ cellular ระบบ Analog NMT และ AMP มาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ต่อมาได้มีการเปลี่ยนเป็นระบบ Digital GSM 1800 และ 900 ใน พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2539 ทำให้ประชาชนได้มีโอกาสใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มากกว่าการสนทนาทางเสียง (Voice) เพียงอย่างเดียว เช่น เพื่อส่งข้อความ (SMS, MMS) , เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และอื่นๆ ตามที่ปรากฏในขณะนี้

และในปัจจุบัน (พ.ศ.2550) เทคโนโลยีของโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้พัฒนาเป็นระบบ IMT 2000ที่สามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่รับสัญญาณ digital ที่เป็นข้อมูลรายการทีวี, รับ-ส่ง clip ข่าวสั้น, e-learning, การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ, การใช้อินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงและอื่นๆอีกมากมาย ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใหม่ 3G เพื่อให้ผู้มีความพร้อมและสนใจลงทุนมาจัดสร้างระบบ เพื่อให้บริการที่ทันสมัยนิยมแก่ประชาชนทั่วไป

2. เพื่อพัฒนาบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศให้เท่าเทียมกับประเทศเพื่อนบ้าน

ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G เป็นส่วนหนึ่งของโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบใหม่ คือ IMT 2000 ซึ่งมีการใช้งานแล้วกว่า 180 เครือข่ายใน 75 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านเรา เช่น สิงคโปร์ 4 ราย, มาเลเซีย 4 ราย, อินโดนีเซีย 5 ราย, ฟิลิปปินส์ 5 ราย, บรูไน 1 ราย, เวียดนาม 2 ราย, เกาหลีใต้ 6 ราย, ไต้หวัน 5 ราย, ญี่ปุ่น 3 ราย, ศรีลังกา 1 ราย, ออสเตรเลีย 6 ราย, นิวซีแลนด์ 4 ราย, ฮองกง 4 ราย, บังกลาเทศ 1 ราย และลาว 1 ราย (ตามเอกสารแนบ 1 และ เอกสารแนบ 2) ดังนั้นประเทศไทยไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ที่จะต้องมีการให้ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ในปีนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเร็ว ทั้งนี้ยังส่งผลเพื่อให้บริการแก่ชาวต่างชาติ ที่นำเครื่อง 3G เข้ามาใช้ในประเทศไทย (Roaming) จะสามารถใช้ประโยชน์จากระบบได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพของประเทศให้เท่าเทียมประเทศเพื่อนบ้าน

3. เพื่อกระตุ้นการลงทุนในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศ

เมื่อมีการให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใหม่ 3G ในปีนี้ จะสามารถกระตุ้นการลงทุนจากภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศหลายหมื่นล้านบาทได้ทันที และต่อเนื่องไปได้อีกอย่างน้อย 10 ปี ทำให้เกิดการจ้างงานแรงงานในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและเกี่ยวเนื่อง ทำให้เกิดกระแสเงินหมุนเวียนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง

4. เพื่อพัฒนาให้เกิดการแข่งขันเสรีในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

เมื่อมีการให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใหม่ 3G เพิ่มขึ้นอย่างน้อยอีก 3 ราย ซึ่งเดิมมีเพียง กสท ผู้ให้บริการระบบ CDMA-1X และ ทีโอที ผู้ให้บริการระบบความถี่ 1900 MHz จะทำให้ผู้ให้บริการระบบ IMT 2000 ก็จะมีจำนวน 5 ราย ในขณะที่ผู้ให้บริการ Digital GSM ที่เป็นผู้รับสัมปทานอีก 4 ราย คือ AIS, DTAC, TRUE MOVE และ DPC ซึ่งยังคงให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ GSM แข่งขันกับระบบ IMT 2000 จนกว่าจะหมดอายุสัญญา เช่น AIS คงเหลือ 9 ปี, DTAC คงเหลือ 11 ปี, TRUE MOVE และ DPC คงเหลืออีก 6 ปี (นับจากปี 2550) ดังนั้นการให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใหม่ 3G จึงเป็นการพัฒนาให้เกิดการแข่งขันเสรีอย่างแท้จริงและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กทช. ได้อย่างสมบูรณ์ 100% อีกทั้งภาครัฐสามารถกำหนดแนวทางของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมได้ โดยผ่าน ทีโอที และ กสท. ดังเช่นรัฐควบคุมอุตสาหกรรมน้ำมันผ่าน ปตท. ทำให้ประเทศชาติมีความเสถียรและก้าวหน้าอย่างมั่นคงและสมดุล

5. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมให้เท่าเทียมกัน

เมื่อมีการให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใหม่ 3G ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ ก็จะมีการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มารองรับการปฏิบัติงานในระบบใหม่ที่แยกจากการปฏิบัติงานในระบบเก่า คือ GSM ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในระบบ 3G ทำให้บุคลากรของไทยที่เกี่ยวข้องมีความทันสมัย และนำความรู้ไปถ่ายทอดและใช้ประโยชน์อื่น ๆ ได้ และจะทำให้ผู้ให้บริการคิดสร้างสรรค์และเพิ่มบริการเสริมต่างๆ ที่สามารถพัฒนาขึ้นมาได้จากระบบนี้และเมื่อมีการแข่งขันในบริการเสริมต่างๆ ก็จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์และปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวันได้